

แกรมมี่ชี้แจงเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การแสดงสด

หลังจากที่มีกระแสต่อต้านจากกลุ่มผู้ประกอบการเวทีว่าจะไม่จ่าย ไม่เล่น และไม่ให้นักร้องแกรมมี่ขึ้นเวที เนื่องจากไม่ต้องการจ่ายค่าลิขสิทธิ์การแสดงสดให้กับทางแกรมมี่ เรื่องนี้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

กษม อดิศักดิ์ปัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจเพลง บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ กล่าวถึงเหตุผลในการจัดเก็บลิขสิทธิ์ว่า “อยากจะอธิบายให้เข้าใจตรงกันว่า เพลงแต่ละเพลงที่เกิดขึ้นมาจากมันสมองผู้สร้างสรรค์ ถ้านำไปทำให้เกิดการค้า เจ้าของสิทธิ์คือผู้สร้างสรรค์นั้นๆ ก็ต้องได้ผลประโยชน์ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทางแกรมมี่ได้ตกลงกับนักร้องในสังกัดทุกคนว่าถ้านำเพลงไปร้องก็ต้องมีการแบ่งจ่ายให้กับผู้สร้างสรรค์งานเพลงเช่นกัน ส่วนบุคคลอื่นๆ จะนำเพลงไปใช้ทางการค้าก็ต้องถูกเก็บด้วย ถ้ามีการใช้เป็นประจำก็จะมีส่วนลดอีกหรือเหมาาก็แล้วแต่ราย ซึ่งแต่ละวงก็จะจ่ายไม่เท่ากัน วงที่มีอัตราค่าจ้างน้อยก็เสียค่าลิขสิทธิ์ส่วนน้อย วงที่มีอัตราค่าจ้างสูงขึ้นมาก็เสียมากกว่า นี่คือหลักการคิดของเรา ถ้าไม่ไหวก็มาคุยกัน เราพร้อมหาทางออกช่วยเหลือ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องระบุรายชื่อเพลงมาว่าจะร้องเพลงอะไรบ้าง เพราะเราต้องจ่ายเงินกลับไปยังผู้อยู่เบื้องหลังเพลงนั้นๆ เราก็มียุติทุกแนว ทั้ง สตริง ลูกทุ่ง หมอลำ ลูกกรุง เพลงสุนทราภรณ์ เพื่อชีวิต เพราะเราได้รับความไว้วางใจจากผู้สร้างสรรค์งานเพลงให้เราดูแลสิทธิ์ให้ ตอนนี้อยู่ที่เคาน์เตอร์ลิขสิทธิ์เข้ามาเจรจาและตกลงเรื่องลิขสิทธิ์การแสดงสดกับเราหลายวง เช่น วงระเบียบวาทะศิลป์, วงใหม่ไทย หัวใจศิลป์, วงคำผูนร่วมมิตร, วงแคนลำโขง, วงแก่นนครบันเทิงศิลป์, วงยงบาง, วงดอกเหมยเพ็ญญา สมสุข, วง Mixturbo X-Men หรือแม้แต่วง เถ่งน้อย เอนจอยโชว์ ก็เข้ามาต้องขึ้นชมนวงเหล่านี้ เพราะเมื่อเปิดฤดูกาลโชว์ปีนี้พวกเขาก็แสดงสดเพลงของแกรมมี่อย่างสบายใจ

ส่วนที่บอกว่าจะไม่จ่าย ไม่เล่น และไม่ให้นักร้องแกรมมี่ขึ้นเวที เพราะถ้าไม่เล่นเพลงเราก็ไม่ต้องจ่ายเรา มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้ว ส่วนที่จะไม่ให้ศิลปินเราขึ้นเวที หรือไม่ให้ใช้เวที แสง สี เสียง ก็คงต้องคุยกับผู้จัดงานว่าจะเอากันแบบนี้หรือเปล่า ก็ขอฝากทางผู้จัดงานด้วยว่าเงื่อนไขทางผู้จัดงานเห็นด้วยหรือไม่

ผมขอฝากไว้ว่า “เพลง” เป็นหัวใจของการแสดงสด คุณไปท่อมเรื่องแสงสีเสียงเวทีแต่ไม่มีการพูดหรือนึกถึงเรื่อง “ลิขสิทธิ์เพลง” เลย เรื่องลิขสิทธิ์เพลงนี้ต่างประเทศเขาทำกันมานานแล้ว แต่บ้านเรายังเป็นเรื่องใหม่อยู่ ยิ่งง้อข้อย้ำว่า เราพร้อมเจรจาเป็นรายๆ หรือรวมกันมาเพื่อเจรจาก็ได้ แบบประนีประนอม ขอให้เข้ามาคุยกัน เพราะนี่เป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย”

สามารถติดต่อขออนุญาต และสอบถามข้อมูล ก็สามารถโทร. มาได้ที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หมายเลข 0-2669-9171, 0-2669-8511-3 ได้ทุกวัน จันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.